



ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

เรื่อง ปิดสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๒๒ ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่เปิดกิจการร้านอาหารในเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยง นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งพิเศษ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. อาศัยอำนาจความตามข้อ ๙ (๑) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" **จึงปิดทำการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓** และงดให้บริการอาคารสถานที่กับบุคคลภายนอกในช่วงเวลาดังกล่าว

๒. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยระบบทางไกล และงดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา" ทุกกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๓. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ร่วมกัน **ยกเว้น** ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนที่กลับจากกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ให้กักตัว ณ เคนสถานเพื่อสังเกตอาการ (Work From Home) เป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา

๔. ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sorakit.ac.th/index.php/th/> หรือ Facebook Fanpage สื่อสารองค์กรโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครู บุคลากรของโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปฏิบัติตนตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"